



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๒๗๕๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ สุโขทัยสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเวียงทอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.pr.bangkok.go.th www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 106/2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ✔ ติดตามการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์ อ่อนนุช พร้อมตรวจสอบปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
- ✔ “หารือสภาหอการค้าไทย ตั้งคณะกรรมการร่วมฯ รัฐ-เอกชน สร้างความร่วมมือแบบไร้รอยต่อภายใน 1 เดือน เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมือง”
- ✔ ชวนเที่ยวงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ฟันฟูเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ถึง 22 มิ.ย. นี้
- ✔ จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- ✔ เสริมศักยภาพอาสาสมัคร กทม. เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
- ✔ กทม. พร้อมสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก (RoboCup 2022)

ข่าวสำนักงานเขต

- ✔ หลายเขตออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ✔ สาทร Kick off กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายฯ ผู้ว่าฯชัชชาติฯ
- ✔ บางกอกน้อยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- ✔ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ✔ บางนาออกตรวจหาสารเสพติดสถานประกอบการในพื้นที่
- ✔ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ✔ ประเวศสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร

โค้งสุดท้าย! กทม. ขวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com หรือ www.50thbma.com เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหาร

ติดตามการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์ฯ อ่อนนุช พร้อมตรวจสอบปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

(17 มิ.ย. 65) เวลา 13.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงงาน และลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยโดยรอบและชุมชนใกล้เคียง โดยมี นายจกกพันธ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามสัญญาจ้างให้บริษัทลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ที่ขนาด 800ตัน/วัน ในพื้นที่ 20 ไร่ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มเดินระบบกำจัดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน บริหารจัดการโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจ กทม) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ลดพื้นที่ฝังกลบ และจะเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีผลพลอยได้คือขยะเชื้อเพลิง และขยะรีไซเคิล โดยจะเหลือกากของเสียที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุด กระบวนการกำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยี MBT จะนำขยะชุมชน 800 ตัน/วัน เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเบื้องต้น กระบวนการเตรียมหมักและบีบอัด กระบวนการผลิตก๊าซ กระบวนการผลิตไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ภายในโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตัน ประกอบด้วย 1.อาคารรับขยะ 2.อาคารคัดแยกเบื้องต้น 3.ระบบบำบัดกลิ่น 4.ถังเตรียมหมัก 5.เครื่องบีบอัด 6.อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย 7.ระบบผลิตก๊าซ 8.ระบบปรับสภาพก๊าซ 9.พื้นที่ถังเก็บก๊าซ 10.อาคารระบบผลิตไฟฟ้า 11.อาคารสำนักงาน และ 12.อาคารชั่งน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การขนถ่ายมูลฝอยชุมชน ป้อนรับขยะองค์ประกอบมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะเชื้อเพลิง ทำให้ต้องปรับปรุงเครื่องจักรและอาคาร เพื่อลดกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สมาชิกชุมชนหมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค ได้มาเยี่ยมชมโรงงานและเสนอข้อเรียกร้องกับบริษัทกรุงเทพธนาคม โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผน และมาตรการจัดการ ดังนี้ ตรวจสอบหาแหล่งที่มาของกลิ่น กำหนดแผนงานและมาตรการเข้มข้น ตั้งทีมประสานงานร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านฯ แผนงานระยะสั้น 30 วัน ได้แก่ 1.ติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติบริเวณอาคารรับขยะ 2.ติดตั้งผนังและประตูบริเวณอาคารรับขยะให้เป็นระบบปิด 3.ติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติบริเวณอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง 4.ติดตั้งผนังและประตู อาคารเก็บขยะเชื้อเพลิงให้เป็นระบบปิด 5.ดำเนินการจัดการขยะและกากตะกอน โดยไม่ให้มีการตกค้าง แล้วเสร็จ 100 % แผนงานระยะยาว 120-180 วัน ได้แก่ 1.ปรับปรุงอาคารรับขยะและอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง เพิ่มเติม 2.ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นภายในอาคาร แล้วเสร็จ 70% พร้อมทั้งการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ ระบบบำบัดกลิ่น โดยปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการทดสอบประสิทธิภาพ จะแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนระบบการจัดการได้ปรับปรุงอาคาร ผนังและประตู ปิดคลุมให้มิดชิดเรียบร้อยแล้ว และเพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดประตูทุกจุดที่มีการเคลื่อนย้าย ระบบลำรางระบายน้ำ ปัจจุบันได้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ พร้อมทำแผน และมาตรการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันได้ทำแผนการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย การปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน ส่วนการดำเนินงานปรับปรุงโครงการได้ปรับปรุงอาคารรับขยะให้เป็นอาคารปิดมิดชิด แล้วเสร็จ 100% ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่น ยังคงเหลือทดสอบประสิทธิภาพระบบแล้วเสร็จ 70% ปรับปรุงอาคารเก็บเชื้อเพลิงให้เป็นอาคารปิดมิดชิด แล้วเสร็จ 100%

“ขอให้ทุกคนใจเย็นๆ เราต้องมาคุยกันอีกที เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในวันนี้อย่างไรก็ตาม ต้องกลับไปดูรายละเอียดเชิงลึกในการแก้ไขปัญหา แล้วจะกลับมาใหม่ เรื่องนี้จะหลอกกันไม่ได้ เพราะกลิ่นที่ออกมาทุกคนรับรู้เหมือนกันหมด ซึ่งหลายหน่วยงานได้มาช่วยกันตรวจสอบหาแนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่างๆ ประเด็นสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ลดปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังการพื้นที่ #สิ่งแวดล้อมดี

“หารือสภาหอการค้าไทย ตั้งคณะกรรมการร่วมฯ รัฐ-เอกชน สร้างความร่วมมือแบบไร้รอยต่อภายใน 1 เดือน เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมือง”

(17 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย และกรุงเทพมหานคร ว่า “เอกชนถือว่ามีบทบาทสำคัญมากในการสร้างเมือง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ วิชาการ เอกชน และประชาชน เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเมือง”

ทั้งนี้หอการค้าไทยเห็นตรงกับกทม. ในการที่จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองในอนาคตจำเป็นต้องฟังภาคเอกชนด้วย เพราะภาคเอกชนจะมีเข้าใจในธุรกิจในอนาคตดีกว่า

หน้าที่ของเมืองมี 3 อย่างคือ การทำเรื่องคุณภาพชีวิต การทำเรื่องประสิทธิภาพของเมืองและการทำเรื่องการสร้างโอกาส ซึ่งเห็นว่าสอดคล้องกับการทำงานของสภาหอการค้าไทย รวมถึงสภาหอการค้าไทยยังได้นำเสนอโครงการซึ่งตรงกับนโยบายหลายหลายด้าน อาทิ การประสานสถานทูตจีนเพื่อสนับสนุนครูให้มาสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง การทำ e-Commerce การทำ Open Data เพื่อเปิดเผยข้อมูล

กรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการอยู่ในส่วนของโครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเร่งด่วนภายในหนึ่งเดือน ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมฯ และโครงการ Street Food ซึ่งนำเสนอโดยกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ของสภาหอการค้าไทย โดยจัดถนนคนเดินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ทำการค้าลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในเรื่องของการฝึกอาชีพ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพอยู่แล้วหลายแห่งแต่หลายครั้งที่การฝึกอาชีพไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนทางสภาหอการค้าจะได้ให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ รวมถึงกรุงเทพมหานครได้เสนอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชุม APEC CEO Summit 2022 โดยดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งถนนหนทางและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้การจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีของประเทศไทย

สำหรับการหารือครั้งนี้ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอประเด็นที่จะผลักดัน 6 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน ของกรุงเทพมหานคร (กรอ. กทม.) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ของ กทม. ร่วมกัน 2. การสร้าง Ecosystem ที่เหมาะสมกับการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้มีการนำเสนอการสร้างผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้มีการยกตัวอย่างของหอการค้าฯ ที่มีการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) กรุงเทพฯ ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของหอการค้าฯ โดย ได้มีข้อเสนอพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในมิติต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนา Street Food เป็นต้น 3. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเฉพาะงาน APEC CEO Summit ที่วางแผนจะจัดขึ้นที่ ไอคอนสยาม จึงขอให้ทาง กทม. ช่วยเร่งการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแคว้นนั้น รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมเนื่องจากเป็นงานระดับชาติที่มีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งพื้นที่การจัดงานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ กทม.

4. โครงการอบรมข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก (To become active global citizens) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพลเมืองไทยให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ พัฒนานุเคราะห์ทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความองค์ความรู้ และความเข้าใจในการสร้างสรรค์พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคม รวมถึงมีการเสริมเรื่องการสอนภาษาจีนให้โรงเรียนของสังกัดกทม. 400 กว่า โรงเรียนทั้งระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ซึ่งการสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 5. ผลักดันให้เกิดการทบทวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันราคากลาง ไม่เท่ากับราคาตลาด ทำให้กระทบต่อหลายโครงการที่ดำเนินการอยู่ หรือกำลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา ซึ่งราคาที่ต่างกันอาจทำให้เกิดกรณีผู้รับเหมาบางรายทิ้งงานในหลายโครงการ รวมถึงภาคธุรกิจแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเสนอให้ท่านผู้ว่าหารือกับกรมบัญชีกลาง ช่วยผลักดันประเด็นดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนต้นทุนความเป็นจริงของภาคธุรกิจ 6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ที่เรียกว่า หลักสูตร Top Executive Program on China Business Insights and Network หรือเทพเซียน (TEPCIAN) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวจีนที่ต้องการทำการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่าง 2 ประเทศ และถือเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่เน้นให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมของจีน ได้รับทราบถึงแนวทางในการค้า การลงทุน และการประสานงานกับภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลเสริมการทำธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศด้วย โดยเฉพาะการท่องเที่ยว

การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย และกรุงเทพมหานคร วันนี้ จัดขึ้น ณ สภาหอการค้าไทย เขตพระนคร โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภูมิฯ สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสภาหอการค้าไทย ร่วมประชุมหารือ #บริหารจัดการดี #เรียนดี #เศรษฐกิจดี

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ชวนเที่ยวงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ฟันฟูเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ถึง 22 มิ.ย. นี้

(17 มิ.ย. 65) เวลา 16.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด และมีคุณภาพ โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงธนใต้ นางสาวศุภลักษณ์ อัมพสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิด ณ Grand Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การที่เดอะมอลล์ให้พื้นที่ ที่ให้อัตลักษณ์ของชุมชนสามารถสร้างสินค้า สร้างแบรนด์ได้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายที่เราอยากให้มีอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละเขต ดังนั้น ผอ.เขตต้องไปค้นหาของดีในเขตและตลาดให้ สุดท้ายแล้วเกิดชุมชนเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง และเดินต่อไปได้ ต้องประสานกันระหว่าง กทม. ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้ความเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างมั่นคง

“ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 70 ร้าน เพราะเงินของท่านจะไปหมุนเวียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และสนับสนุนการฟันฟูเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ต่อไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย. 65 ณ Grand Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค นับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ทั้ง 7 เขต ประกอบด้วย เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตราชบุรีบูรณะ เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ทักษะฝีมือ ส่งเสริมการผลิตการตลาดที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ต่างๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรร ได้รับการยอมรับ นำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต สร้างรายได้สร้างความมั่นคง พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาดของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ด้านปลอดภัยดี สร้างสรรค์ดี และเศรษฐกิจดี อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท จาก 70 ร้าน ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา อาหารและเครื่องดื่ม โดยคัดสรรสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว อาทิ ขนมเปี๊ยะ ช.ช่าง, บ้านชั้นโดก, ข้าวแช่ป่าเฉลียว, ดวงใจหัตถกรรม, น้อยบายศรี, ทิพมาศเบญจรงค์, สมุนไพรกุสุมา, กระเป๋าผ้าไทยอุดมรัตน์ ฯลฯ 2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 3. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท ดังนี้ วันที่ 18 มิ.ย. 65 ประเภทเยาวชนชาย และประเภทเยาวชนหญิง และวันที่ 19 มิ.ย. 65 ประเภทประชาชนชาย และประเภทประชาชนหญิง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท และรางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) เงินสด รางวัลละ 500 บาท นอกจากนี้ในเวลา 17.00-18.00 น. ยังสามารถร่วมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตสุดไพเราะจากแชมป์รายการ THE GOLDEN SONG เวทีเพลงเพราะ โดยวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 พบกับ วิน วินวดีน แชมป์ THE GOLDEN SONG SEASON 3 และวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 พบกับ ผิง ผิง สรวิทย์ แชมป์ THE GOLDEN SONG SEASON 2 #ปลอดภัยดี #สร้างสรรค์ดี #เศรษฐกิจดี

----- (ชลลดา/มูทิตา...สปส. รายงาน)

จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

(17 มิ.ย. 65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกทม. ดินแดง โดยมี ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สมาคมสตาร์ทอัพไทย, Rocket media Lab, Boonmee lab, Change.org, เป้าตั้ง, UNDP (United Nations Development Programme), องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), ChangeFusion, Traffy Fondue และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัล และ Open Bangkok ว่า สำหรับวันนี้เป็นการติดตั้งกลไกให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลทั้งหมด เป็นพื้นที่สร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ซึ่งแพลตฟอร์มของการร้องเรียนเดิมเป็นรูปแบบท่อนแต่ปัจจุบันสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบโต้ได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ 5-6 ทอด เหมือนเมื่อก่อน สามารถนำเรื่องนี้มาใช้ได้ในทุกประเด็นของ กทม. สำหรับ Open Bangkok แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1. Open Data เป็นการเปิดข้อมูลเพื่อคุณภาพชีวิต ทำอย่างไรให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งปัจจุบัน กทม. ทำอยู่แต่จะทำให้ดีขึ้น 2. Open Contracting จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อให้คนเข้าถึงและเห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการต่างๆ 3. Open Policy การมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย ทำให้เห็นว่าแต่ละอันมีความคืบหน้าประชาชนสามารถติดตามและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 4. Open Innovation เปิดพื้นที่นวัตกรรมร่วมพัฒนาเมือง ให้ประชาชนร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับ กทม. ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ 5. Open Service เปิดบริการพื้นที่ กทม. เพื่อให้เกิดการร่วมใช้งานเดิมมีการเปิดให้ประชาชนจองพื้นที่ได้อยู่แล้วแต่จะทำให้เป็นลักษณะคล้ายเว็บบู๊คกิ้ง เพิ่มความสะดวกมากขึ้น

“ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนโยบายทั้งหมดให้เกิดขึ้นจริง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นรูปธรรม รวมถึงความโปร่งใสที่เป็นหัวใจของการทำงานราชการ ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานและแบ่งกลุ่มย่อยในการทำงานต่อไป” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว #สร้างสรรค์ดี #บริหารจัดการดี

(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

เสริมศักยภาพอาสาสมัคร กทม. เผื่อระวังภัยและยาเสพติด

(17 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีญ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เผื่อระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน โดยมี พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางสาวปรารถนา หาญเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารงานโครงการ บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมคณะ ผู้บริหารสำนักอนามัย วิทยากร อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผื่อระวังภัยและยาเสพติด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เผื่อระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เพื่อเสริมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผื่อระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นกำลังหลักในการร่วมดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินงานในศูนย์เผื่อระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดทอนปัญหายาเสพติด อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผื่อระวังภัยและยาเสพติด เขตละ 2 คน รวม 100 คน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาสาสมัครฯ สังกัดสำนักงานเขต 50 เขต รวมทั้งสิ้น 150 คน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเผื่อระวังภัยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่มุ่งลดการขยายตัวและระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในชุมชน สอดคล้องกับความห่วงใยของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อปัญหาและสารเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผื่อระวังภัยและยาเสพติดทั้งในและโดยรอบชุมชน ผ่านกลไกการประสานพลังจากทั้งสมาชิกของชุมชน และหน่วยงานภาคีภายนอก โดยมีศูนย์เผื่อระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อการเผื่อระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นับเป็นการจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด ทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบ และการเพิ่มปัจจัยบวก ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ปัญหาความปลอดภัยตกอยู่ในปัญหาด้านมั่นคง ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม กรุงเทพมหานครจึงบูรณาการความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยเริ่มดำเนินการสร้าง พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดครบ 50 เขต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังปัญหาความปลอดภัยและภัยต่างๆ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือ รับเรื่องราวข้อคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน และดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่าย ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 50 เขต จำนวน 11,118 คน และศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 534 แห่ง

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

กทม. พร้อมสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก (RoboCup 2022)

(17 มิ.ย. 65) เวลา 10.00 น. : นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือการขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานคร ในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022, Bangkok, Thailand (RoboCup 2022) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค. 65 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา โดยมี ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด Welcome Reception ในฐานะ Host City โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขออนุญาตจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน และจัดงานเป็นเวลา 23.00 น. และการเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การติดป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครที่มีผู้พบเห็นจำนวนมาก การประชาสัมพันธ์การจัดงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตบางนาให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้านต่างๆ อาทิ ดูแลปัญหาน้ำท่วม ดูแลกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ตามที่ผู้จัดงานร้องขอในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขต

----- (อรรจน์ชญาน์...สปส. รายงาน)

หลายเขตออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็น ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริเวณโดยรอบคลองซอยสะพานยาว ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5606

เขตบางนา วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ตั้งแต่แยกบางนา ถึงแยกสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

เขตพญาไท วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ชุมชนแฟลตสีฟ้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 0 2279 4140 ต่อ 6484 หรือ 6490

เขตบางบอน วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ถนนเอกชัย ถนนสายหลัก สายรอง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สาทร Kick off กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายฯ ผู้ว่าฯชัชชาติ

นายชาติชาย กุลนะนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชมรมนักวิ่งสมาคมแต่จิว ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ตลอดเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ณ สวนสวยสุสานแต่จิว เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

----- (ปชส...เขตสาทร รายงาน)

บางกอกน้อยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 เขตฯ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณถนนบางขุนนนท์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนหมู่บ้านสุธาทิพย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 76 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางนาออกตรวจหาสารเสพติดสถานประกอบการในพื้นที่

นางสาวไครยา วัชรณะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางนา ออกตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่เขตฯ เป็นสถานประกอบการสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และช่วยลดปัญหาต่อสังคมที่เกิดจากผู้ติดยาเสพติด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2173 5270

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

หลายเขตตรวจค้นพัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตพญาไท วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 04.30-09.00 น. ณ ซอยพหลโยธิน 14 (ซอยวรสมัยและซอยสามัคคี) และสวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

เขตประเวศ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ วัดทุ่งเศรษฐี ถนนอ่อนนุช สะพานลอยผาสุกสายโทรศัพย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สามแยกพัฒนาการตัดใหม่ ถึงหน้าร้านเกี้ยวจีน พระรามเก้า ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แยก 8 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าโรงเรียนคลองปักหลักถึงหน้าบริษัทไทยเพ้นท์ จำกัด และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดตรวจสอบฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ ตลาดบุญเรือง ตลาดนัมเบอร์วัน 2 และตลาดนัมเบอร์วัน 3 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สีสังเคราะห์ และ SI-2 (ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) และฝ้าระวังคุณภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)